

Bài Giáo Lý II của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Đức Tin Là Gì?

“Đức Tin là hồng ân của Thiên Chúa, nhưng cũng là một hành động tự do sâu xa của con người”

Tiếp theo tuần trước:

Đức tin không đơn thuần là một sự đồng ý của trí tuệ con người với những chân lý cụ thể của Thiên Chúa. Đó là một hành động mà qua đó tôi tự do phó thác chính mình cho một Thiên Chúa, Đấng là Cha tôi và yêu thương tôi; là gắn bó với “Ngài” là Đấng ban cho tôi niềm hy vọng và tin tưởng. Chắc chắn rằng, việc gắn bó với Thiên Chúa này không phải là không có nội dung: nhờ nó mà chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã tự tỏ mình ra cho chúng ta trong Đức Kitô, đã cho chúng ta thấy dung nhan Ngài và thực sự trở nên gần gũi mỗi người chúng ta. Và thậm chí, Thiên Chúa đã tỏ lộ tình yêu của Ngài cho con người, cho mỗi người chúng ta, tình yêu khôn lường: trên Thánh Giá, Chúa Giêsu Thành Nazareth, Con Thiên Chúa làm người, đã cho chúng ta thấy một cách rõ ràng nhất rằng tình yêu này đi đến mức nào, đến tận mức tự hiến hoàn toàn.

Với Mầu Nhiệm Cái Chết và Phục Sinh của Đức Kitô, Thiên Chúa tự hạ xuống chỗ tột cùng của bản tính nhân loại của chúng ta để đưa nó lên với Người, để nâng nó lên cao bằng Người. Đức tin là tin vào tình yêu của Thiên Chúa, là điều không thuyên giảm trước sự gian ác của con người, biến đổi tất cả các hình thức nô lệ, bằng cách ban cho khả năng có thể được cứu độ. Như thế, có đức tin nghĩa là gặp gỡ “Ngài” là Thiên Chúa, Đấng nâng đỡ tôi và ban cho tôi lời hứa của một tình yêu không thể hủy diệt được, một tình yêu không những chỉ khao khát sự vĩnh cửu, nhưng còn ban tặng nó. Nó có nghĩa là tin thác vào Thiên Chúa với thái độ của một trẻ nhỏ, biết rõ rằng tất cả những khó khăn, tất cả những vấn đề của mình đều được an toàn trong “Ngài” của người mẹ.

Source: vietcatholic.com
Tuần sau tiếp theo

Anh chị em thân mến trong Đức Kitô,

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khen ngợi bà góa đã bỏ vào thùng dâng cúng hai đồng xu nhỏ. Việc làm của bà không phải là một sự kiện lớn, cũng không phải là một số tiền dâng cúng lớn. Tuy vậy, Chúa Giêsu đã lập tức nhìn xuyên qua cái vẻ bên ngoài không có gì quyến rũ ấy để nhận ra con người thật của bà. Chúa Giêsu đã yêu mến bà trong sự nghèo nàn của bà và trong vẻ đẹp rạng ngời mà bà đã diễn tả qua hành vi dâng cúng.

Mặc dù không phải là một người góa bụa hay nghèo túng về vật chất như người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay, nhưng bản thân tôi, và có lẽ cả anh chị em nữa, về phương diện nào đó cũng là những “quả phụ”. Sự nghèo nàn của chúng ta bị ẩn dấu khỏi tầm mắt của chúng ta. Sự nghèo nàn ấy có thể là những nỗi sợ, sự quở trách chính mình, hoặc là những nghi ngờ về Thiên Chúa. Tôi là một “quả phụ” bởi vì tôi thấy mình thiếu thốn và bấp bênh; Tôi là “quả phụ” bởi vì tôi khao khát tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Sự nghèo túng của tôi chính là sự mong đợi, ao ước đến ngày tôi lại được nhìn thấy Cha Mẹ tôi.

Chúa Nhật này, tại Canada chúng ta tưởng nhớ những người đã hy sinh đời họ cho sự tự do. Chúng ta đặc biệt nhớ đến những bà mẹ đã mất con mình, và những nỗi đau mà họ vẫn còn mang lấy mỗi ngày.

Xin Chúa giúp chúng ta, giống như bà góa, nhận ra sự sống là một món quà quà của Thiên Chúa và sự hiện hữu của chúng ta trên trái đất này là để tham dự vào quà tặng của Thiên Chúa. Ước gì chúng ta lấy tình thương và sự tử tế để đối xử với nhau, nhờ đó chúng ta cảm nhận được rằng chính trong sự nghèo nàn của tôi mà tôi được Thiên Chúa đổ đầy tình yêu và ân sủng. Xin Chúa giúp con, trong sự nghèo túng của con mà con học biết tin tưởng vào Chúa; trong sự mỏng dòn, dễ tổn thương của con mà con học cho biết sống khiêm tốn. Vì chính khi con nghèo, là khi con kinh nghiệm được sự giàu có của tình yêu và lòng thương xót của Chúa.

Tôi xin cảm ơn các ông bà anh chị em đã dành thì giờ gặp gỡ tôi và mời tôi thăm viếng anh chị em. Tôi rất vui thích trong khi thăm viếng anh chị em ở Waterloo và Kitchener. Từ đáy lòng, tôi xin gửi đến ông bà anh chị em lời cảm ơn chân thành.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho gia đình ông bà anh chị em.

Cha Xứ Phêrô Trần Văn Hạnh, OMI



**Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam
&
Cộng Đoàn Truyền Giáo
Các Thánh Tử Đạo VN**



CHÚA NHẬT 32 QUANH NĂM B



Ý LỄ TRONG TUẦN November 13-16, 2012

Thứ Ba	LH Giuse Trương Văn Ban	G.Đ. Chương Hồng
Thứ Tư	LH Giuse Bùi Chất Các Linh hồn	G.Đ. Đăng
Thứ Năm Thánh Albertô Cả	LH Maria Lê Thị Trâm	G.Đ. Tản-Hằng
Thứ Sáu Thánh nữ Margarita Scotiae Thánh Gertudê, trinh nữ	LH Vincente Chu Văn Thung	G.Đ. Tuấn-Nhiệm

**Tại vì rất có nhiều gia đình xin lễ, có thể là 2 –3 tuần sau văn phòng giáo xứ mới in trên tờ thông tin.



Ý LỄ TRONG TUẦN Next Weekend

Thứ Bảy Thánh nữ Élisabeth Hungari	Tiên nhân nội ngoại	G.Đ. Vinh-Thúy
Chúa Nhật	Cầu cho giáo dân Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam	
Chúa Nhật	Cầu cho giáo dân Cộng Đoàn Truyền Giáo Các Thánh Tử Đạo VN	

CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI ĐAU ÓM

Những người bệnh nhân đau ốm trong gia đình muốn đón nhận Mình Thánh Chúa, xin liên lạc với văn phòng giáo xứ. Cha sẽ đưa tới nhà hoặc bệnh viện.

Cha Xứ
Rev-Cha Phêrô Trần Văn Hạnh, OMI

Văn Phòng Giáo Xứ
Cô Teresa Lê Cathy Hương

Giờ Làm Việc
Thứ Ba & Thứ Tư : 9am-7pm
Thứ Năm & Thứ Sáu: 9am-12pm,
Buổi chiều –cha đi thăm các gia đình

Phone: (905) 544-7011
Email:
hvantran@hamiltondiocese.com

644 Barton Street E.
Hamilton, ON,
L8L 3A2

Thánh Lễ Cuối Tuần

Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam
(Hamilton)

Thứ Bảy: 5:00pm

Chúa Nhật: 10:00am

Cộng Đoàn Truyền Giáo
Các Thánh Tử Đạo VN
(Kitchener & Waterloo)

Chúa Nhật: 4:00pm

Lễ Trong Tuần
(Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam)

Thứ Ba: 7:00pm
Thứ Tư: 7:00pm
Thứ Năm: 8:30am
Thứ Sáu: 8:30am

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO

Ngày lễ bổn mạng của Cộng Đoàn Truyền Giáo Các Thánh Tử Đạo VN sẽ tổ chức trong ngày Chúa Nhật 25/11/2012. Xin kính mời ông bà anh chị em tới tham dự.

Dâng Lễ Cộng Đoàn Truyền Giáo CTTĐVN CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN – NĂM B

LH. An-tôn Nguyễn Văn Bốn	Bà Bốn và các con (lễ 1/4)
LH. Giuse Lý Cát Bái LH. Maria Vũ Thị Tạo	Lý Thanh Tùng (Lễ 4/5)
LH. Maria Nguyễn Thị Hai	A/C Tha – Nhân (lễ 2/4)
Cầu cho các linh hồn	Ông bà Vũ Văn Nhi
LH. Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm LH. Gioan Baotixita Ngô Đình Nhu	Đỗ Hoàng Vũ
LH. Phê-rô Nguyễn Đức Tân LH. Anna Nguyễn Thị Hoa	Bà Huỳnh Kim Hoa
LH. Giuse Nguyễn Văn Hữu LH. Giuse Nguyễn Văn Hưng và các linh hồn	Bà Hữu
LH. Anna Đình Thị Vạn	A/C Tuấn – Thủy
LH. Cha Gioan Baotixita Vũ Ngọc Yến LH. Cha Phê-rô Vũ Ngọc Huỳnh LH. Katarina Nguyễn Thị Hoa LH. An-tôn Vũ Ngọc Minh LH. Maria Nguyễn Thị Hai LH. Phê-rô Hoàng Minh Thế	A/C Chiến – Thảo
LH. Giuse Trần Ngọc Xuân	Bà Xuân và các con
LH. Anna Maria Đình Thị Mừng	G/Đ cháu Phượng
LH. Anna Đình Thị Vạn	G/Đ cháu Phượng
LH. Anna Maria Đình Thị Mừng	G/Đ Đức Anh
LH. Nguyễn Hữu Anh LH. Lê Thị Hà Và cầu bình an cho bà Đỗ Thị Ba	Ông bà Tôn
Xin tạ ơn Chúa và cầu bình an cho gia đình	A/C Chính Linh

ĐÓNG GÓP GẦN ĐÂY

Sunday's Collection: → HAMILTON **\$1,470.00**
Nov 04/2012

Sunday's Collection: → KITCHENER **\$548.00**
Nov 04/2012

ĐỜI SỐNG BÍ TÍCH

SỰ KHỞI ĐẦU CỦA ĐỜI SỐNG BÍ TÍCH PHÉP MÌNH THÁNH CHỨA/PHÉP GIẢI TỘI, PHÉP THÊM SỨC:



Ghi danh sẽ bắt đầu trong Tháng 9. Nếu quý vị có con em chuẩn bị nhận phép Mình Thánh Chúa/Phép Giải Tội (thông thường lớp 2) hoặc nhận Phép Thêm Sức (thông thường lớp 7) trong năm nay, xin vui lòng gọi cho văn phòng giáo xứ và chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị.

PHÉP RỬA TỘI:

Chuẩn bị cho bí tích rửa tội là điều cần thiết. Cần các bậc cha mẹ và ít nhất một người đỡ đầu có mặt. Xin vui lòng gọi cho văn phòng giáo xứ để ghi danh. Cha xứ sẽ hướng dẫn trong 3 tuần trước ngày rửa tội.



HÔN PHỐI:

Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ ít nhất là 9 tháng trước ngày thành hôn. Lớp Giáo Lý hôn nhân sẽ được tổ chức mỗi năm một lần, vào Tháng 2 và Tháng 3. Lớp học chỉ dành riêng cho các thành viên trong giáo xứ.

PHÉP GIẢI TỘI:

Cha sẽ ngồi tòa trước 1 giờ Thánh Lễ Chúa Nhật.

NHÓM MÂN CÔI

Tuần thứ 2 của mỗi tháng Nhóm Mân Côi (các hộ gia đình từ đường Wellington, Hamilton chở về phía tây) sẽ chịu trách nhiệm vệ sinh nhà thờ. Xin quý vị ông bà anh chị em đến tham dự.

Vệ sinh nhà thờ
Thứ Bảy Ngày 10/11/2012 lúc 10:00am.

Xin quý vị liên lạc với anh Lê Chiến để biết thêm chi tiết. Số phone 905 920-2302 hoặc 905 529-4082.

NHÓM DÂNG CON

Tuần thứ 3 của mỗi tháng Nhóm Dâng Con (các hộ gia đình từ đường Wellington, Hamilton chở về phía đông) sẽ chịu trách nhiệm vệ sinh nhà thờ. Xin quý vị ông bà anh chị em đến tham dự.

Vệ sinh nhà thờ
Thứ Bảy Ngày 17/11/2012 lúc 10:00am.

Xin quý vị liên lạc với anh Tiến để biết thêm chi tiết. Số phone 905 549-4045.

LỜI TÂM SỰ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC CROSBY

Khoảng 170 linh mục phục vụ trong giáo phận Hamilton đã tập họp tại Giáo xứ Holy Family của người Croatia ngày hôm qua cho một buổi phát triển chuyên nghiệp qua sự điều hành của sơ Margaret Kane, CSJ. Người diễn giả chính tại hội nghị là Đức Tổng Giám Mục James Weisgerber từ Winnipeg. Thuyết trình của ông xuất phát từ một cuộc đời với rất nhiều kinh nghiệm (50 năm là linh mục, 17 năm là Giám Mục), tạo nên nền tảng cho sự phân ảnh về vai trò và trách nhiệm của các Linh Mục. Hội nghị được kết thúc bằng một bữa ăn tốt lành do sự chuẩn bị của các nhân viên tại Trung tâm.

Cha Laszlo Amaszka và giáo dân tại St. Stephen ở Hamilton đáng được khen ngợi vì đã chào đón chương trình "Ra Khỏi Cơn Lạnh" tới giáo xứ của họ trong hai đêm mùa đông này: thứ hai và thứ ba. Chương trình, dưới sự chỉ đạo của Sơ Nancy Sullivan, CSJ, cung cấp các bữa ăn và cứu trợ trong những tháng mùa đông lạnh! Giáo xứ, cùng với các nhà thờ khác ở trung tâm thành phố Hamilton, cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Làm được rất tốt!

Kỳ Họp đàm thoại chung kết tại Ardree cho năm 2012 sẽ diễn ra vào thứ Tư tuần tới tại cư trú của đức giáo mục (Ardree). Trong ba tháng qua khoảng 150 linh mục đã tham gia vào các cuộc đàm thoại về cấu trúc của Giáo phận và tầm quan trọng và giá trị của Giáo Dục Công Giáo trong giáo phận của chúng ta. Các buổi hội thảo cũng là một cơ hội quan trọng cho các linh mục đang phục vụ trong giáo phận để làm quen với nhau trong một môi trường thoải mái và thân thiện. Tôi xin cảm ơn Đức Ông Murray Kroetsch và Cha Con O'Mahony về sự tham gia của họ trong tất cả các phiên họp, và cô Cindy Ferreira cho sự chuẩn bị cho các bữa ăn trưa mỗi lần.

THỬ THÁCH CỦA GIÁO HỘI

Dưới đây là bốn thử thách mà Tiến sĩ Attridge đã trình bày:

1. Chúng ta thuộc về một giáo hội với lối suy nghĩ (và phản ứng) chậm như các thế kỷ. Nhưng chúng ta lại sống trong một nền văn hóa hiện đại với lối suy nghĩ (và đáp ứng / phản ứng) trong "giây phút." Làm thế nào để chúng ta hòa giải?

2. Sự biểu hiện chính thức của Giáo hội chúng ta rất bảo thủ (để bảo tồn); xã hội phương tây hiện đại tuy nhiên, không phải là bảo thủ. Nó là sự tiến bộ. Làm thế nào để chúng ta sống trong một môi trường này mà vẫn trung thành với môi trường kia?

3. Xã hội phương tây hiện đại là Dân Chủ; giáo hội tuy nhiên, không phải thế. Nói theo Thần học, giáo hội là một sự Hiệp Thông (đó là một cộng đồng Thánh Thể). Làm thế nào để chúng ta sống trong một nền dân chủ hiện đại và vẫn còn trung thành với giáo hội trong những yếu tố căn bản nhất?

4. Hội Đồng Vatican II nói nên sự hy vọng. Tuy nhiên, ngôn ngữ này không phải dễ dàng áp dụng được trong cuộc sống hàng ngày. Làm thế nào để chúng ta sống theo lời của Hội đồng, cũng như Phúc Âm, trong khi có rất nhiều điều trong xã hội hiện đại ngày hôm nay dường như ngăn cản chúng ta để có sự hy vọng?

NGƯỜI ĐAU ỐM

Xin giáo xứ và cộng đoàn cầu nguyện cho Anh Liêm và Ông Nghĩa sớm ngày bình phục.

ĐƠN GHI DANH GIÁO XỨ

Văn phòng Giáo Xứ đã nhận được **70** đơn ghi danh của Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam và **28** đơn ghi danh của Cộng Đoàn Truyền Giáo Các Thánh Tử Đạo VN. Sau khi nhận được đơn, Cha xứ sẽ làm báo cáo về dân số giáo dân tới giáo phận.

CA ĐOÀN THIẾU NHI

Nếu quý vị có con em từ 8 –17 tuổi, xin ghi danh cho họ tham gia vào Ca Đoàn Thiếu Nhi. Chương trình do anh chị Minh Oanh phụ trách. Các cháu sẽ hát vào dịp Noel. Đơn ghi danh được để phía sau nhà thờ.

CHÚC MỪNG—RỬA TỘI

3 em sau đây sẽ được rửa tội trong ngày 18 tháng 11, năm 2012:

- Evan Thien Nguyen (con anh chị Thong Thanh Van Nguyen và Van Thi Khanh Dinh)
- Selena Nguyen (con anh chị Huan Quang Nguyen và Thuy Thi Ngoc Ly)
- Elvis Anh Tuan Phung (con anh chị Hung Van Phung và Chau Bich Tran)

ĐỌC KINH GIA ĐÌNH

Hamilton—lúc 7:00 pm

Ngày 10/11/2012	G.Đ. Phạm Tiến 575 Cannon St. E (905) 549-4045
Ngày 17/11/2012	G.Đ. Lê Chiến-Toàn 52 Oxford St. (905) 529-4032
Ngày 24/11/2012	G.Đ. Nguyễn Bình 03 Campbell Ave.(289) 396-1944

ĐỌC KINH GIA ĐÌNH

Kitchener/Waterloo—lúc 3:00 pm

Ngày 10/11/2012	A/C TRẦN QUỐC HÙNG + HƯƠNG 68 WESTFOREST TRIAL, KITCHENER 519 579 5488
Ngày 17/11/2012	A/C TRẦN QUANG TUẤN + THỦY 220 SLEAFORD ST., WATERLOO 519-888-0553
Ngày 24/11/2012	A/C PHẠM HOÀNG CHƯƠNG + VĂN 115 WIMBLETON CR., KITCHENER 519-569-7237
Ngày 02/12/2012	A/C TRẦN QUANG + MAU 279 ERINBROOK DR., KITCHENER 519-741-1945

Live in such a way that those who know you but don't know God will come to know God because they know you!

